



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'ทุเรียนกันทรลักษณ์' นอก.การันตีอร่อยละมุนลิ้น ต้นตำรับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ	มติชน
2. คอลัมน์: ทอล์กออฟเดอะทาวน์: แรงดึงกลับของโครงสร้างอำนาจ และผล...	มติชน
3. คอลัมน์: มองเมือง: 'นุ่งขึ้นกินทุเรียน' แพร์-อุตรดิตถ์ Amazing ยิ่งกว่าเดิม	ไทยโพสต์
4. สมาคมข้าวถุงการันตี ไม่ขึ้นราคา สินค้าจำเป็น18รายการ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
5. ราคาน้ำมันพุ่ง-เรตตั้งรัฐบาลหด?	ข่าวสด
6. ไฟเขียว'ปุ๋ย'ขึ้นราคา ชาวนาอ่วม	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
7. บิ๊กป้อมดันบปี'67กว่า 6 พันล้าน ปลดล็อกพื้นที่อุทยานสร้าง "อ่างวังโตนด"	prachachat.net
8. เกษตรฯหนุน "โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรุงเก่า แหล่งผลิตสินค้าเกษตร...	banmuang.co.th
9. ทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน มุ่งยกระดับศูนย์ข้าวชุมชน เพิ่มรายได้และผลผลิตให้ชาวนา	bangkokbiznews.com
10. 3 ประสาน ขับเคลื่อน "ภาคการเกษตรเชิงพื้นที่"	komchadluek.net

\*\*\*\*\*



# ‘ทุเรียนกันทรลักษ์’ นอก.การันตีอร่อยละมุนลิ้น ต้นตำรับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นสินค้าจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นทุเรียนแค่ 10 พันธุ์เท่านั้น ที่ได้รับการจดทะเบียน GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีลักษณะพิเศษคือกลิ่นไม่ฉุน ละมุนลิ้น นุ่มแห้งเหนียว ซึ่งสวนของทาง จ.ศรีสะเกษ ได้มีการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางธรรมะต่างๆ ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อีกมากมาย

โดยนายอำเภอกันทรลักษ์ เชิญชมรมทุเรียนภูเขาไฟยักษ์แห่งแรกของโลก จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าโอท็อปและของดีกันทรลักษ์ โดยเฉพาะผลไม้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ อ.กันทรลักษ์

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย พ.ต.อ.นรินทร์ บุพตา ผกก.สภ.กันทรลักษ์ นางมลวิภา โขจรัส ประธานสภา



วัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ นายถวัลย์ สามทอง เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกันแถลงข่าวที่ไร่วไรซ์ปรีชญ์ บ้านชำม่วง หมู่ 5 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เกี่ยวกับการจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2565” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน รวม 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

“โดยไฮไลต์ของการจัดงานจะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน พิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 17.00 น. โดยเรียนเชิญ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าโอท็อปและของดีกันทรลักษ์ โดยเฉพาะผลไม้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ อ.กันทรลักษ์ และมีผลผลิตคุณภาพจำนวนมาก เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ ฝรั่ง มังคุด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร คนในชุมชนผู้ประกอบการด้านธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว”

นายสุกิจกล่าวอีกว่า อ.กันทรลักษ์ มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 17 ตำบล 126 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,596 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียน 10,378 ไร่ 1,923 แปลง มากเป็นอันดับที่ 1 ของ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 3,500 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 6,878

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง

วันที่: อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16177

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 82.58 Ad Value: 99,096

PRValue (x3): 297,288

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ทุเรียนกันทรลักษ์' นอภ.การันต์อ้อยละมุนลิ้น ต้นตำรับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ



ไร่ พื้นที่ปลูก 5 อันดับแรก ได้แก่ ต.ภูเงิน ชำ  
ละลาย งานใหญ่ และ ต.ตระกาจ ตามลำดับ ซึ่ง  
เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ GI ของ จ.ศรีสะเกษ

(คาดการณ์ผลผลิตปี 2565 เฉลี่ย 1,310 กก.ต่อไร่  
ผลผลิตรวม 4,585 ตัน) โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมาก  
ที่สุด คือ พันธุ์หมอนทอง (95%) ขณะนี้ ก้านยาว  
สร้างมูลค่าให้เกษตรกรผู้ปลูกประมาณ 580 ล้าน  
บาทต่อปี กระบวนการผลิตของเกษตรกรเน้น  
การผลิตทุเรียนคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐาน  
เกษตรดีที่เหมาะสม GAP ของกรมวิชาการ  
เกษตร ตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ในปี 2565  
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟ  
ของ อ.กันทรลักษ์ 4,585 ตัน ผลผลิตเริ่มออกสู่

ตลาดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  
มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดประมาณเดือน  
มิถุนายน (ช่วงวันที่ 15-30 มิถุนายน 2565) คิด  
เป็นร้อยละ 48 ของผลผลิตทั้งหมด

"งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์  
ประจำปี 2565" ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน ที่  
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มี  
กิจกรรมดังนี้ 1.การจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟ จากกลุ่ม  
เกษตรกรมาตรฐาน GAP และ GI และผลไม้อื่นๆ  
2.วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 18.00 น. การประกวด

ร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบทางเครื่องก้านัน ผู้ใหญ่  
บ้าน 3.วันที่ 24 มิถุนายน การประกวดผลผลิต

ทางการเกษตร เช่น ทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพ ทุเรียน  
ภูเขาไฟยักษ์ มังคุด เงาะโรงเรียน ฝรั่งกิมจู กล้วย  
ไข่แก่จัด ถาด/กระเช้าผลไม้ ประกวดเสิร์ฟ และ  
เสิร์ฟแล้ว ประกวดส้มตำลีลา การรำเฉลิมฉลอง  
และแสดงอัตลักษณ์ อ.กันทรลักษ์ 250 คน เวลา  
17.00 น. พิธีเปิดงานโดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.  
ศรีสะเกษ การประมูลทุเรียนภูเขาไฟเพื่อนำรายได้  
ซ่อมแซมบำรุงศูนย์ราชการและอำนวยความสะดวก  
บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 4.วันที่ 25  
มิถุนายน เวลา 18.00 น. การประกวดอิดชาวสวน  
5.วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 16.00 น. การประกวด  
"TO BE NUMBER ONE KANTHARALAK  
COVER DANCE 2022"

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนชาว  
ไทยทั่วประเทศมาเที่ยวชมและชิมทุเรียนภูเขาไฟ  
ของ อ.กันทรลักษ์ ซึ่งเป็นต้นตำรับของทุเรียน  
ภูเขาไฟกันทรลักษ์ที่มีความ "กรอบนอก นุ่มใน  
กลิ่นไม่แรง เม็ดเล็กลิ้น ละมุนที่ลิ้น ละลายที่ใจ"  
อร่อยมาก โดยขณะนี้มียอดจองแล้ว แม่ค้า มา  
จองต้นทุเรียนไว้จำนวนมาก ทำให้ชาวสวนทุเรียน  
ภูเขาไฟมีรายได้เพิ่มขึ้นและจะทำให้เศรษฐกิจ  
ของ อ.กันทรลักษ์ ดีขึ้นกว่าเดิม

## ศิริเกษ หมายสุข



ทอล์กออฟเดอะทาวน์

กฤษฎา บุญชัย

## แรงดึงกลับของโครงสร้างอำนาจ

### และผลประโยชน์พลังงานและเกษตรอุตสาหกรรม

วิกฤตน้ำมันแพงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ทำให้โลกตระหนักว่า การจะเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเป็นไปได้อย่างยากอยู่ในโครงสร้างปัจจุบัน แม้โลกจะตื่นตัวจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเกิดการประชุมเพื่อหาทางออกไม่ต่ำกว่า 30 ปี

จนล่าสุดจากเวทีประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งบรรดาประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจทั้งหลายไม่ว่าจะสหรัฐ จีน ยุโรป และอีกหลายชาติต่างพากันให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศา ด้วยการประกาศจะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิในปี 2050-2060

แต่แล้ววิกฤตน้ำมันกลับกระตุ้นให้นานาชาติหันกลับไปหาพลังงานฟอสซิลประเทศต่างๆ ยังคงรักษาฐานพลังงานฟอสซิลเอาไว้เพื่อความมั่นคงพลังงาน ชะลอการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี หรือราคาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าพลังงานฟอสซิล แต่ปัญหาอยู่ที่โครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานที่หลุดพ้นจากพลังงานฟอสซิลเพื่อครอบงำวิกฤตโลกร้อนเป็นไปได้อย่างไร

เช่นเดียวกันเมื่อน้ำมันราคาแพง ก็ทำให้ปุ๋ยเคมีที่ทำมาจากปิโตรเคมีมีราคาแพงตามไปด้วย นั่นจะทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารของโลกและของประเทศไทยแพงขึ้นมาก แต่กลับ

เป็นผู้กำหนดนโยบายของไทยแทนที่จะใช้ เป็นโอกาสเปลี่ยนจากเกษตรเคมีที่ต้องพึ่งพาปิโตรเคมีไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศ ฯลฯ ซึ่งในด้านวิชาการพบว่า การใช้กระบวนการอินทรีย์สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะไม่ปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน เหมือนกับเกษตรเคมี แต่กลายเป็นว่าวิกฤตปุ๋ยราคาแพงไม่ได้สร้างการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว รัฐบาลกลับพันนาการเกษตรกรจนไม่สามารถหลุดพ้นจากการพึ่งพาปุ๋ยเคมี เช่น การเจรจาซื้อปุ๋ยเคมีจากรัสเซียในราคามิตรภาพ เพราะด้วยการผูกขาดระบบเกษตรที่อยู่บนฐานเคมี จึงทำให้เกิดแรงดึงกลับภาคเกษตรให้หัน

มาสู่เกษตรเคมีมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง โครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ของรัฐและกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องทำให้การพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว (BCG Economy) ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นไปไม่ได้ยาก รัฐบาล ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญที่สมานการตรึงเศรษฐกิจไว้กับพลังงานฟอสซิลและเกษตรเคมีจึงมีส่วนกำหนดทำให้วาระนโยบายในการแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องงานอยู่กับตรึงราคาชุดเขยราคา ด้วยการเอางบประมาณของประเทศมาค้ำยันผลประโยชน์ของกลุ่มทุนอุตสาหกรรมทั้งหลายเอาไว้

แต่หากพิจารณาถึงทิศทางของโลกที่มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นธรรม การดึงกลับ

หรือถ่วงรั้งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน การเกษตรและอื่นๆ ของประเทศไม่ให้เกิดการจัดการพลังงานหมุนเวียนและเกษตรกรรมยั่งยืนบนฐานนิเวศกำลังทำให้ประเทศมีต้นทุนมหาศาลที่ต้องแบกรับ จากการเผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนและความไม่แน่นอนของราคา กำลังการผลิตน้ำมันและปุ๋ยเคมีที่นับวันราคาจะพุ่งขึ้นและผันผวนไม่หยุดและทิ้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมที่ธรรมชาติดูแลประชาชนเกินจะแบกรับต่อไปไหว นอกจากนี้ ยังจะทำให้โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบนฐานนิเวศของประเทศที่เป็นจุดแข็งของเกษตรกรรายย่อย ชุมชนท้องถิ่น หรือพลเมืองที่ตื่นตัวใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น โซลาร์เซลล์ ต้องแบกรับต้นทุนส่วนตนมากยิ่งขึ้น จนไม่สามารถเปลี่ยนผ่านตนเองไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานนิเวศได้ สุดท้ายเมื่อรัฐต้องการพัฒนาที่ยั่งยืนจากฐานล่างโดยยังยึดติดกับโครงสร้างผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานและเกษตร ก็จะทำให้การพัฒนาประเทศไม่สามารถหลุดพ้นไปจากภาวะกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่นับวันจะเสื่อมทรุดลงทุกขณะ

นโยบายพลังงานหมุนเวียน เกษตรกรรมยั่งยืนไม่ควรเป็นแค่ นโยบาย “ปะผุ หรือน้ำจิ้ม” ที่รัฐหรือทุนใช้เพียงอ้างความเป็นเศรษฐกิจ BCG, SDGs, Carbon Neutral... เพื่อความชอบธรรมในเวทีโลก แต่ควรต้องใช้วิกฤตพลังงานและอาหาร เร่งปฏิรูปโครงสร้างการผูกขาดทั้งหลายไปให้พ้นจากแรงดึงกลับของโครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ โดยกระจายอำนาจสู่ประชาชน เกษตรกรรายย่อย ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาเกษตรนิเวศ พลังงานหมุนเวียนให้กลายเป็นนโยบายหลักของประเทศอย่างเร่งด่วนที่สุด

## 'นุ่งขึ้นกินทุเรียน' แพร่-อุตรดิตถ์ Amazing ยิ่งกว่าเดิม



หน้า... 16

# 'นุ่งขึ้นกินทุเรียน' แพร่-อุตรดิตถ์ Amazing ยิ่งกว่าเดิม



**ท**ทท.สำนักงานแพร่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจก ไทย-ยวน ลับแล อุตรดิตถ์ ชวนสัมผัสวิถีภูมิปัญญาผ่านผืนผ้าที่หาชมยาก ในงาน "นุ่งขึ้นกินทุเรียน ปี 2565" พร้อมลุยสวนชิมทุเรียนอร่อยและอาหารถิ่นของดีขึ้นชื่อเมืองลับแล จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ไหว้พระในเมืองเก่า ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น

ท่ามกลางบรรยากาศเย็นใจในฤดูฝน ตามเส้นทางแพร่-อุตรดิตถ์

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 นี้ ททท. ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจก ไทย-ยวน ลับแล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงาน "นุ่งขึ้นกินทุเรียน ปี 2565" เพื่อเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าขึ้นตีนจกลับแลที่มีชื่อเสียง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกอบกับในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนของชาวลับแลเริ่มออกสู่ตลาด จึงถือเป็นโอกาสที่จะจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ต่อเนื่องอย่างจังหวัดแพร่ให้มากขึ้น

ภายในงาน "นุ่งขึ้นกินทุเรียน ปี 2565" มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย เช่น ชมความงดงามจากฝีมือการทอผ้าขึ้นตีนจกไทย-ยวน ลับแล, ชิมความมหัศจรรย์ของทุเรียนหลง-หลินลับแล และอาหารถิ่นหลากหลายชนิด เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าดีจากชุมชนลับแล และร่วมกิจกรรม



พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

workshop ทำเครื่องประดับจากผ้า ทั้งนี้พิเศษสุดสำหรับ 100 ท่านแรกที่นุ่งขึ้นมาร่วมงาน รับชุด welcome fruits ที่มีความสด อร่อย จากสวนผลไม้ลับแลที่ผ่านมา ททท.ยังได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง จัดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-ทลิ่งลับแล) ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนเมืองลับแล และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวอำเภอลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทางหนึ่งอีกด้วย



หลงลับแล ทุเรียนดังเมืองลับแล



ภูสอยดาว จ.อุดรดิตถ์



ความสวยงามของธรรมชาติที่ภูสอยดาว จ.อุดรดิตถ์



บรรยากาศจากเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุดรดิตถ์



ททท.ยังร่วมกับผู้ประกอบการสวนทุเรียนและร้านค้าเฟรุเรียน 7 แห่งในพื้นที่อำเภอลับแล จัดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพินกับบุฟเฟต์ทุเรียนและเมนูทุเรียน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้มีประสบการณ์ที่แตกต่างเพิ่มขึ้นได้แก่ สวนเพชรพิชัย โทร. 08-9961-4130, สวนคุณปกรณ์ โทร. 08-5595-1654/08-9957-0431, สวนป่าเรียน โทร. 06-3891-4659, สวนทุเรียนบ้านบนดอย โทร. 06-2959-7974, 0-5545-7270, บ้านสวนฮันนา โทร. 08-3969-8291, เขื่อนลับแล โทร. 0-5542-7009/09-3138-2881 และ ม่อนลับแล โทร. 0-5543-1439

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ กล่าวต่อว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน จังหวัดแพร่และจังหวัดอุดรดิตถ์ นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีความสวยงาม โดยในส่วนของจังหวัดแพร่เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ มีชื่อเสียงเรื่องของป่าไม้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น อาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรม วัดวาอาราม และวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนที่ยังคงความเรียบง่ายงดงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ผ่านกิจกรรมของชุมชนและการลิ้มลองอาหารถิ่นต่างๆ ภายใต้บรรยากาศความเขียวชอุ่มน่า เย็นสบายของฤดูฝน สำหรับสถานที่แนะนำที่ไม่ควรพลาด



เมืองลับแล แหล่งผลไม้อร่อย

เมื่อได้มาเยือนเมืองแพร่คือ การเดินทาง  
ไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

หมู่บ้านคู่มือเมืองแพร่, ชมสถาปัตยกรรมไทย  
ผสมยุโรปที่ "คุ้มเจ้าหลวง" เมืองแพร่,  
พิพิธภัณฑ์ผ้าลื้อบ้านถิ่น, วัดต่างๆ  
อีกหลายแห่ง เช่น พระธาตุนันทราชวงษา  
จำลอง, วัดจอมสวรรค์, วัดพระธาตุ  
จอมแจ้ง, วัดนาควา, วัดสูงเม่น ภายในวัด  
มีโบราณวัตถุล้ำค่าที่น่าสนใจ ทั้งพระพุทธรูป  
แกะสลักด้วยไม้ พระพุทธรูปถอดชิ้นส่วน  
ได้ เจดีย์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและ  
ภาษาบาลี คัมภีร์ใบลานที่สมบูรณ์มาก  
ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ

ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นแหล่ง  
รวมของพื้นที่ 3 วัฒนธรรมที่ผสม  
กลมกลืนเป็นสีสันวิถีชีวิตอย่างลงตัว  
ทั้งวัฒนธรรมล้านช้าง ล้านนา และสุโขทัย  
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงนี้จะได้  
พบความสดชื่นของสายฝนอันชุ่มฉ่ำ  
ความเขียวข่มและความอุดมสมบูรณ์  
ของธรรมชาติทางทิศเหนือตอนบน  
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณอำเภอกงไกรลาศ  
และอำเภอน้ำปาด โดยมีกิจกรรมต่างๆ  
ให้ทำได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น  
การบินจักรยานที่เขื่อนสิริกิติ์ การเดิน  
ป่าทำพิชิตภูสอยดาว และการไปชม  
ความยิ่งใหญ่ของต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก  
ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

ส่วนคนที่ชื่นชอบเรื่องวัฒนธรรม



พิพิธภัณฑ์ผ้าชั้นต้นจก ไท-ยวน ลับแล





## ทุเรียน ผลไม้แห่งฤดูกาล

พลาดไม่ได้กับการไปเยือนชุมชนประตูเมืองลับแล ตำนานของเมืองคนดี ห้ามพูดโกหก, พิพิธภัณฑสถานเมืองลับแล ลักการะวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวพุทธ เป็นต้น

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ กล่าวปิดท้ายว่า ททท.ยังให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการรณรงค์และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในการดูแลรักษาและไม่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย ช่วยกันลดโลกเลอะ ทั้งด้วยการไม่ทิ้งขยะหรือสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ในขณะที่เดียวกันในส่วนของผู้ประกอบการในฐานะเจ้าบ้าน ก็เน้นถึงการดูแลเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพดี การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอำนวยความสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์ล้างมือ การฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่าง

และการเตือนนักท่องเที่ยวให้ดูแลสุขอนามัย สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

“ททท.สำนักงานแพร่ มีความมั่นใจว่า นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ จะได้รับประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยว เกิดความสุขและความประทับใจจากการเดินทางอย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่กล่าว

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ สามารถติดตามผ่าน Facebook : ททท.สำนักงานแพร่ หรือโทรศัพท์ 0-5452-1118, 0-5452-1127

**สรุป: รายงาน**



# สมาคมข้าวถุงการ์นต์ ไม่ขึ้นราคา สินค้าจำเป็น18รายการ

ไฟเขียวบู้ยผวาข้าวของขาดตลาด  
ของแพงสามโกศ-หรีด-ของขำร้าย

กรมการค้าภายในคุมสมาคมข้าว  
ถุง การ์นต์ปรับลดโปรโมชั่น ไม่ได้  
ปรับขึ้นราคา “จุกินทร์” แจงเปิด  
ทางสินค้าขึ้นราคา ♦ อ่านต่อหน้า 13

## ข้าวถุง

□ ต่อจากหน้า 1

หากต้นทุนสูงจริง ป้องกันของขาดตลาด กลายเป็นปัญหาซ้ำเติมประชาชน ไฟเขียว ขึ้นราคาค่าปุ๋ยแล้ว “บักตู๋” ตอกย้ำเหล่าทัพ ช่วยประหยัดพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ ททท. วางมาตรการช่วยเหลือประชาชน-กระตุ้น เศรษฐกิจ ลดค่าเช่าแผง 12 ตลาดในสังกัด 50% ถึงเดือน ก.ย. ลดดอกเบี้ยโรงตั้งนาน 3 เดือนขยายตัวรับจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน ไปเป็น 6 เดือน 30 วัน

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 24 มิ.ย. ที่ ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รอง โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการ ประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 6/2565 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ย้ำและกำชับหน่วย งานในสังกัด ขอดำเนินมาตรการประหยัด พลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถลด ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลงให้ได้ ร้อยละ 20 ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล ตลอด จนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัด

พลังงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่าง รู้คุณค่า โดยร่วมมือกันประหยัดพลังงานใน ทุกรูปแบบควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานให้มากขึ้นต่อไป

ด้าน นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการหารือกับ ผู้ประกอบการข้าวถุง ว่า นายกสมาคมผู้ ประกอบการข้าวถุงไทยได้ยืนยันว่า สมาคม ยังไม่มีการหารือกันเพื่อปรับราคาขายข้าวถุง ใด ๆ เพราะราคาวัตถุดิบในขณะนี้ไม่ได้มี ผลกระทบต่อราคาจำหน่ายนักโดยต้นทุนที่ เพิ่มขึ้นมาจากค่าขนส่งเป็นหลัก เพื่อไม่ให้ ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนและสมาชิกได้ ให้ความร่วมมือกรมการค้าภายในตรึงราคา จำหน่ายไว้บางรายอาจมีการปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการแต่ละราย บ้าง โดยกรมการค้าภายในจะติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1669

ขณะที่ นายสมเกียรติ มรรคยาศร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าว ถุงไทย กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าว และต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบ

การบางรายอาจต้องปรับกิจกรรมโปรโมชั่น เช่นลดจำนวนความถี่หรือส่วนลดทาง การค้า แต่ละรายจะบริหารจัดการภายใต้ สถานการณ์ของตนเอง พร้อมยอมรับว่า เรื่องข้าวถุงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการ ขายล้วน ๆ ที่ผ่านมตลาดข้าวถุงมีการ แข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งในราคา ชนิด คุณภาพและโปรโมชั่น ผู้บริโภคมีทางเลือก ที่หลากหลาย

ทางด้าน นายจุกินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกกฯและ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ ผ่านมามีราคาสินค้าคงเดิมและที่ตรึงไว้ได้ ปรับขึ้นบ้าง โดยสินค้าที่ลดลง เช่น เติเท ปรับลดลง 30-40% ข้าวสารถุงราคาปรับ ลดลงมา มีเพียงสินค้าบางรายการเป็นเรื่อง ของฤดูกาล เช่น มะนาวขึ้นอยู่กับฤดูกาล หน้าร้อนจะแพง หรือผักชีช่วงน้ำท่วม จะ มีราคาแพงขึ้น ส่วนสินค้าไม่ใช่สินค้า ฤดูกาล เช่น มาม่า ซอสปรุงรส ให้ขึ้นอยู่กับ ข้อเท็จจริงของแต่ละยี่ห้อแต่ละลดถดถู การผลิต ลอดไหนต้นทุนไม่ขึ้นมากก็ขึ้นราคา มากไม่ได้ ลอดไหนต้นทุนสูงขึ้นจริง จะ ตรึงราคาไว้ ลอดไหนต้นทุนสูงขึ้นจริง จะ พิจารณาตามข้อเท็จจริง เพราะถ้าต้นทุนสูง

จริงๆ จะต้องปรับเพื่อให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจต่อไปได้ ไม่เช่นนั้นของจะขาดทำให้แทนที่จะมีปัญหาเรื่องราคาซื้อเดียว โดยคู่ให้พออยู่ได้และจึ้นราคาน้อยที่สุด เพื่อให้กระทบประชาชนผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศน้อยที่สุด

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมได้อนุมัติให้ปรับจึ้นราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตร ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมา เนื่องจากมีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจากปัญหาสงครามรัสเซียและยูเครน ปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ 100% และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยในประเทศ จึงเห็นว่ากลุ่มสินค้านี้ได้รับผลกระทบจริงและมากพอควร จึงอนุมัติให้ปรับราคาสินค้าปุ๋ยเคมีจึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง ส่วนสินค้าจำเป็น 18 รายการ ยังไม่อนุมัติให้จึ้นราคาแต่อย่างใด

ที่อาคารธานีนพรัตน์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจว่า กทม. ขอช่วยเหลือประชาชน 2 เรื่อง 1.คกก.บริหารตลาดมีมติ ลดค่าเช่าแผงการค้า ตลาดในสังกัด 50% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 65 ประกอบด้วย ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดมีนบุรี ตลาดธนบุรี และตลาดชุมชนอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดเทวราช ตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดพระเครื่อง วงเวียนเล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดสิงหา ตลาดบางแคภิรมย์ และตลาดราษฎร์บูรณะ

2.โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุงฯ โดยสถานธนาถนุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ลดดอกเบี้ย ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน จำกัดวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อ 1 รายต่อโรงรับจำนำ กทม. 1 แห่ง เงินต้น 5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 50 สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 75 สตางค์ต่อ

เดือน รวมทั้งจะขยายอายุตัวจำนำในโรงรับจำนำ กทม. 21 แห่ง จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 6 เดือน 30 วัน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65 กทม.เตรียมวงเงินไว้ช่วย 2,751 ล้านบาท และเงินที่ต้องชดเชย 10.89 ล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าชนิดต่าง ๆ ปรับราคาจึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจราคาสินค้าที่ตลาดนัดเกษตรกรที่บริเวณหน้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยเฉพาะร้านขายพริก (พริกแห้ง) หอม กระเทียมของแม่ค้าชาว จ.พิษณุโลก จำหน่ายตามตลาดนัดทั่วไป พบว่าราคาพริกแห้ง หอมกระเทียม มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น โดยพริกแห้งจากเดิมราคา 130 บาทต่อกิโลกรัม ปรับจึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150 บาท หอมจากราคา 40 บาทปรับเพิ่มเป็นราคากิโลกรัมละ 65 บาท กระเทียมจากเดิม 45 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเป็นราคากิโลกรัมละ 85 บาท เป็นต้น

ส่วนที่ร้านอมรหีบศพ เปิดร้านมานานกว่า 20 ปี ถนนเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางอมรรัตน์ ชูจันทร์ อายุ 55 ปี เจ้าของร้านและนายสิวก ร ชูจันทร์ อายุ 27 ปี ลูกชาย เปิดเผยว่า จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจน้ำมันปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบเรื่องของการขนส่งสินค้าและสินค้าบางรายการปรับราคาสูงขึ้น อาทิ โลงศพ โกศเก็บอัฐิ พวงหรีด และของชำร่วยหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในพิธีศพปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ปกติโลงศพลดตายเทพนมทั่วไปจากราคาเดิม 4,000 บาท ปรับจึ้นเป็น 4,200 บาท โกศลังละ 3,000 บาทปรับจึ้น 3,200 บาท ส่วนของชำร่วยปรับจึ้นอย่างละ 100 บาท และไม่ได้จึ้นมากมายตามที่ข่าวแต่อย่างใด เพราะเข้าใจในหัวอกของผู้บริโภคที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ที่บริเวณร้านขายเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เริ่มมีประชาชนเข้าไปสอบถามเลือก

ซื้อเตาถ่านซูเปอร์กันอย่างต่อเนื่อง หลังจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีกระแสราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้มแพง จนทำให้ประชาชนหันไปใช้เตาถ่านกันมากขึ้น โดย น.ส.วรณิศา จันทร์จุฬา เจ้าของร้านมาลี เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ กล่าวว่าตั้งแต่มีกระแสการกลับมาใช้เตาถ่านแทนก๊าซหุงต้ม ทำให้มียอดจำหน่ายเตาทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเตาซูเปอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมเริ่มขาดตลาดหาซื้อมาขายแทบไม่ได้ จนต้องมีการตั้งชื่อล่วงหน้าถึง 1 เดือน จึงจะมีของมาส่งที่ร้าน ปกติก่อนหน้านั้นสั่งเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น

ด้าน นางสมปอง มาดย์แทน ผอ.โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาก๊าซหุงต้ม ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จะต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรับเหมาร้านอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน มีนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 รวม 634 คน ค่าอาหารกลางวันตกหัวละ 21 บาท ทำให้ผู้รับเหมาร้านอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

# ราคาน้ำมันพุ่ง-เรตตั้งรัฐบาลหด?



สถาพร เริงธรรม

เดชรัต สุขกำเนิด

พรายพอ คุ่มทรัพย์

**ป**ัญหาราคาพลังงานพุ่งไม่หยุด และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและอาหาร และค่าบริการต่างๆ นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลบริหารจัดการราคาพลังงานล้มเหลว ปลดปล่อยราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น ปัญหาดังกล่าวสะท้อนต่อความนิยมของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร

**สถาพร เริงธรรม**  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
ม.ขอนแก่น

เรื่องพลังงานมีเป็นปัญหา มองในแง่หลักการ

รัฐบาลพยายามทำ แต่สิ่งที่กำลังทำยังไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเท่าไร เพราะข้อเท็จจริงในพื้นที่ ไม่ได้ดูผู้ประกอบการ แต่ดูจากภาคเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการทำสูงขึ้นมาจากต้นทุนราคาน้ำมัน ราคาปุ๋ย

ดังนั้น มองจากภาพรวมรากหญ้าได้รับผลกระทบอย่างมาก ขณะที่การแก้ไขของรัฐบาลมุ่งไปที่ภาคขนส่งเป็นหลัก โดยที่ไม่ได้ดูแลในภาคส่วนอื่นๆ อย่างจริงจัง ไม่ต้องพูดถึงพ่อค้า แม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ เพราะต้นทุนสูง และไม่รู้ว่าราคาน้ำมันจะได้แก้ไขเมื่อไร

และเมื่อผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจะขายได้คุ้มราคาต้นทุนหรือไม่ ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องนำไปคิด รัฐบาลมีความพยายามแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพราะผล

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11533

Col.Inch: 160.50 Ad Value: 192,600

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 577,800

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ราคาน้ำมันพุ่ง-เรตตั้งรัฐบาลหด?

กระทบจากเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวแค่รถสิบล้อ แม่ค้าขายอาหาร ผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรได้รับผลกระทบ แต่มีการพูดถึง น้อยมาก

ประเด็นนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบต่อความนิยมของรัฐบาล โดยเฉพาะการชี้แจงที่ไม่ชัดเจนของผู้ดูแลนโยบายด้านพลังงาน ทั้งตัวนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน จากข้อมูลที่กันกันเองอย่าง นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง ออกมาวิจารณ์ ก็เห็นได้ว่ากลไกการควบคุมราคาของรัฐบาลยังมีปัญหา

รัฐบาลไปดูแต่เฉพาะปลายน้ำ อดภาษี ตรึงราคาน้ำมัน แต่ปัญหาด้านน้ำมันพูดว่าจะแก้ไขอย่างไร ทั้งเรื่องราคาหน้าโรงกลั่น และราคาค่ากลั่น ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลตอบสังคมไม่ชัดว่าทำอะไรอยู่ และพยายามจะแก้อย่างไร

แน่นอนว่ารัฐบาลทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ แต่ที่ประเทศไทยใช้น้ำมันแพงเกินกว่าราคาที่ควรจะเป็นนั้น ตัวเลขมันชัดเจน รัฐบาลพยายามเลี่ยงประเด็นนี้ ทั้งที่เรื่องนี้ทำให้ราคาค้นทุนต่างๆ ถูกกลงได้ ในขณะที่การแก้ที่ปลายน้ำนั้นให้แก้เท่าไรก็ไม่ไหวเพราะเป็นการถดถอยเงินลงไป

ขณะที่รัฐบาลเองก็น่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะการตั้งงบประมาณก็ขาดดุลจำนวนมาก เก็บรายได้ก็ไม่ตรงเป้า ภาษีพลังงานที่เคยเป็นของหมูของตายในมือก็โดนไปด้วย

และสงครามกลางวุ่นแน่นอน ดังนั้นหากบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมัน ราคาเชื้อเพลิงไม่ดีจะมีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาล และยิ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งด้วย สามารถพูดได้ว่าราคาพลังงานพุ่ง แต่คะแนนเสียงรัฐบาลหด โดยเฉพาะเสียงหนุนจากรากหญ้าทั้งหลายไปค่อนข้างมาก

อีกทั้งการแก้ปัญหากระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน นอกจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูเรื่องพ่อค้าคนกลางฉวยโอกาสหรือไม่ ต้องจัดการให้ได้ ต้องหามาตรการยันไว้ก่อน ปลดกระทรวงพลังงานแก้ทางเดียวไม่ได้

อีกมุมหนึ่ง ก็เป็นโอกาสให้พรรคการเมืองออกแคมเปญที่จะใช้หาเสียง ว่าจะบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ยึดหุ่นรองรับสถานการณ์ที่ตึงตัวอยู่ได้อย่างไร เรามีนโยบายที่ก้าวหน้าหลายอย่าง แต่เรื่องนโยบายพลังงานของไทยไม่ก้าวหน้าเท่าไร

พรรคไหนสามารถให้ข้อมูลและจับต้องได้ ก็น่าสนใจว่าจะได้คะแนนนิยม เพราะวันนี้พูดเรื่องประชานิยมอย่างเดียวไม่ได้แล้ว

และให้ดูครึ่งปีหลัง รายได้เกษตรกรจะลดลงเห็นได้ชัด ต้นทุนจากราคาน้ำมันจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากไปต่อไม่ได้ ที่ผ่านมาก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้ว แม้ภาครัฐก็ของเที่ยวเริ่มฟื้นตัว แต่กำลังซื้อในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกร

ช่วง 6 เดือนหลังสินค้าหลักทางการเกษตร อ้อย ยาง ข้าว ถั่ว 8 ตัวนี้ต้องขายแบบขาดทุน สภาพเศรษฐกิจก็หนัก แม้จะมีโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาหนุน แต่กำลังซื้อจริงในประเทศไม่ฟื้นเต็มที่ แค่กระจุยเดียว หากไม่มีแผนบริหารจัดการที่ดีก็จะเสี่ยงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้ จับต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากขึ้น จะรุนแรงขนาดไหน กระทรวงพาณิชย์ต้องคอยดูว่าพ่อค้าคนกลางจะฉวยโอกาส

## เดชรัตน์ สุขกำเนิด

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  
และ ผอ.ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต

ปัญหาภาพรวมขณะนี้ 60% คือเรื่องพลังงาน 40% เป็นปัญหาราคาอาหาร ทั้ง 2 เรื่องเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงทั้งคู่ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ค่อยสนใจประเด็นเรื่องอาหาร ทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น ทั้งที่ 2 เรื่องมีบางตัวสัมพันธ์กัน

มาตรการที่ออกขณะนี้ยังไม่พอกับสถานการณ์รัฐบาลอาจมีข้อจำกัดทางการคลังจึงแค่ระดับประคอง ทำให้ประชาชนรับภาระเยอะกว่า บางเรื่องรัฐบาลควรช่วยมากกว่านี้ ทั้งเรื่องอาหาร ประชาชนหาทางประหยัด แต่รัฐมาจำกัดการขนส่งสาธารณะ และปลดล็อกบางอย่าง เช่น ภาษีใบโอดีเซล แต่รัฐบาลไม่ทำ

บางเรื่องไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เช่น ขนส่งสาธารณะ หรือโซลาร์เซลล์ไม่ได้เตรียมลงทุนไว้ ทำให้ทุกอย่างถูกละหลวมรวมทั้งประเด็นอาหารก็ปล่อย แต่มาทุ่มกับเรื่องพลังงานมากกว่า ถ้ารัฐบาลคิดว่าจะไม่อยู่แล้ว ราคาพลังงานคงขึ้นไปมากกว่านี้ จึงคิดว่าราคาน้ำมันคงไม่ขึ้นไปกว่านี้เท่าไร อาจมีขึ้นบ้างลงบ้าง ส่วนดีเซลคงไม่แตะ 40 บาทต่อลิตร แต่ถ้าไปถึงตรงนั้นเมื่อไร บอกได้ว่ารัฐบาลก็ถดถอยและอยู่ยากแน่นอน

ถ้ารัฐบาลจะพุ่งความนิยมให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ต้องตระหนักเรื่องการแก้ไข แต่ทางเลือกที่เคยมีก็ไม่ได้ลงทุนหรือพัฒนาไว้เต็มที่ จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทำให้ตัวเลือกของรัฐบาลมีจำกัด คงประคองไปได้ไปจนถึงปลายปีนี้

แต่ปัญหาเศรษฐกิจจะไปตกที่ประชาชนมากกว่า เพราะยังมีเรื่องหนี้เสียที่ต้องจับตา ตัวเลขที่เกิดขึ้นช่วงกลางปีนี้อาจจะรุนแรงกว่าที่คิด ซึ่งตัวนี้จะบีบบังคับรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

เรื่องเศรษฐกิจปากท้องกระทบกับเรตตั้งรัฐบาลมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องถึง 2565 รัฐบาลก็หวังว่าจะฟื้นฟู ทำให้ความนิยมดีขึ้นแต่ไม่เป็นไปตามนั้น และช่วงครึ่งปีหลังนี้ ยิ่งน่าลำบาก

เพราะยังมีอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องตอบคำถามใหญ่ คือเมื่อสินค้า

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11533

Col.Inch: 160.50 Ad Value: 192,600

หัวข้อข่าว: ราคาน้ำมันพุ่ง-เรตตั้งรัฐบาลหด?

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 577,800

ศิลปิน: ชาว-ดำ

แพง น้ำมันแพง ก็จะมีเรื่องค่าแรงตามมา ถ้าไม่ขึ้นเลยคงตอบใจทยั  
ตอนหาเสียงเลือกตั้งได้ลำบาก เพราะรัฐบาลไปสัญญาไว้

รัฐบาลและพรรคพร้อมคงมองว่าให้ปรับขึ้นไปก่อน  
จนถึงปลายปีน่าจะค้างอยู่ได้ แต่ผลสืบเนื่องของเศรษฐกิจที่กำลัง  
จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเงินเฟ้อที่จะไปถึงปลายปีและหนี้เสียก็จะ  
ไปชำระรอยปัญหาที่เกิดขึ้น พรรคพร้อมรัฐบาลเองคงวิเคราะห์อยู่ แต่  
เกมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ออกจากรัฐบาล ไปเข้ากับฝ่ายค้าน  
ได้ไม่ง่าย จึงเป็นตัวล่อกว่าไม่มีที่ท่าจะออกจากรัฐบาล

พรรคภูมิใจไทยคงต้องผลักดันเรื่องของกัญชาให้เสร็จ พรรค  
ประชาธิปัตย์ที่รับผิดชอบเรื่องราคาอาหาร เงินเฟ้อ ขณะที่พรรค  
ขนาดเล็ก ที่ประเมินว่าเมื่อเปลี่ยนกติกาเลือกตั้งจะกลับมาอีก  
โอกาสน้อย จึงร่วมกันปรับปรับประกอบสภาให้ไปได้ถึงจนหมด  
วาระ หลังจากนั้นความนิยมจะเป็นอย่างไรก็ยากที่จะบอกอีก

แต่จากวิกฤตต่างๆ รุมเร้ารอบด้าน โดยเฉพาะปัญหาปาก  
ท้อง จะทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลอยู่ต่ออยากแน่นอน บาง  
พรรคคงปลื้มตัวออกมา เพราะต้องซังน้ำหนักและแลกกับบางสิ่ง  
บางอย่างที่พยายามผลักดัน หรือเป็นความรับผิดชอบ และ  
เตรียมนำไปใช้หาเสียงครั้งหน้า

รัฐบาลคงรับทราบจุดที่เป็นปัญหา แต่จะใช้  
มาตรการที่เข้มแข็งเพียงพอหรือไม่ ถ้าขอความ  
ร่วมมือแต่องค์กรธุรกิจไม่ให้แล้วไม่ใช่ไม่แข็งก็  
ตอบคำถามประชาชนได้ยาก อย่างถ้าการกลั่น  
เค็มปกติ 2 บาท ขึ้นมา 5 บาท ถ้าปรับไปเป็น  
ปกติได้ ที่บอกเพิ่มมาแค่ 3 บาท ก็มีความหมาย  
ประชาชนเขารอดอยู่

และอยากฝากเรื่องอาหารเพราะราคาขึ้นแล้ว  
ไม่ลง ต่างจากพลังงานขึ้นสูงยังกลับไปเป็นปกติ  
ได้ คนจนอาจจ่ายค่าอาหารมากกว่าค่าเดินทาง  
และจะไปกดดันเรื่องค่าแรง เรื่องนี้ต้องเอาจริง  
ทำให้ราคาถดถอยอยู่ในภาวะปกติโดยเร็ว

ถ้ารัฐบาลรู้เวลาเพื่อจะให้อสังหาริมทรัพย์  
แล้วค่อยมาแก้ปัญหา ผมมองว่าไม่ได้ เรตตั้ง  
ตกแน่นอน

**พรายพล คู่มัทรีพิทย์**  
อดีตคนบตีคณะเศรษฐศาสตร์  
ม.ธรรมศาสตร์

นับตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครน มาตรการที่  
รัฐบาลออกมาช่วยเหลือประชาชน ทั้งการใช้  
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุงราคาน้ำมัน ยังมี  
มาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เช่น  
วินมอเตอร์ไซค์ ผู้ถือบัตรประชาชน การขนส่งต่างๆ แก๊สหุง  
ต้มก็อุดหนุนตลอด ถ้าชรรวมชาติก็ตรึงราคาโดย ปรท.รับ  
ภาระ มีเพียงน้ำมันเบนซินที่ไม่ค่อยได้รับอานิสงส์มากนัก

การตรึงราคาเอ็นจีวี แก๊สหุงต้ม ราคาน้ำมันดีเซลที่เกิน  
35 บาท แล้วขอให้โรงกลั่นส่งกำไรเข้ากองทุนน้ำมัน  
ถ้าโรงกลั่นร่วมมือได้จะดีเป็นการบรรเทาผลกระทบ ใช้  
คำว่าแบ่งกำไรมาให้รัฐบาล แล้วรัฐบาลก็ใช้ส่วนแบ่งตรงนี้  
ไปช่วยทั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ราคาหน้าปั้ม  
ลดลงไปก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่สงสัยว่าจะแบ่งมาให้  
จริงหรือไม่

ถ้าพูดถึงจำนวนมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมีมาก  
และอาจมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะจำนวนเงิน นอกเหนือ  
จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วการสูญเสียรายได้สรรพสามิต  
รวมๆ กันแล้วก็ถือว่ามากกว่าในอดีต

รัฐบาลทำเยอะแต่อาจไม่เพียงพอ ด้วยข้อจำกัดเรื่อง  
กำลังเงิน ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมสูงอยู่แล้วเพราะรัฐบาล  
ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงระหว่างและหลังโควิด จึงเป็น  
ภาระที่หนักอยู่พอสมควร อีกทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมัน  
มันรุนแรงมากกว่าในอดีต และมาเจอโควิดด้วย

การแก้ปัญหา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง  
และกระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานควบคู่กัน แม้หลักใหญ่  
อยู่ที่กระทรวงพลังงาน แต่พูดถึงราคาขายปลีก โดยเฉพาะ  
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการครองชีพ แก๊สหุงต้ม ยังเป็นสินค้า  
ควบคุม อยู่ในอำนาจหน้าที่กระทรวงพาณิชย์

เรื่องนี้กระทบต่อความนิยมของรัฐบาลแน่นอน โดย  
สถานการณ์แล้วแม้ไม่มีการเรียกร้องให้ฝ่ายค้านอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจมว.พลังงาน เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้าทุก  
คนยังบ่นอยู่ หรือราคาของยังแพงอยู่ ก็ถือว่ามาตรการช่วย  
เหลือไม่เพียงพอ ก็จะทำให้คะแนนเสียงทั้งในและนอกสภา  
ลดน้อยลง ถือเป็นความโศกเศร้าของรัฐบาล

ส่วนจะมีผลกระทบลากยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า  
หรือไม่นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะ  
ลากยาวแค่ไหน เราเองก็ตอบไม่ได้ แต่ตอนนี้เห็นทิศทาง  
ตลาดน้ำมันเริ่มปรับตัว และรอไทยปรับตัวด้วย อาจไม่ได้  
ราคาเท่าเดิมแต่คงไม่แพงเท่าทุกวันนี้

# ไฟเขียว'ปุ๋ย'ขึ้นราคา ชาวนาอ่วม

## พาณิชย์สั่งตรึงราคาข้าวถุง ทัวร์โคราชเร่งขายสัมปทาน กก.จ่ายเบี่ยสูงวัย10.9ล้านคน

ไฟเขียวให้ปุ๋ยขึ้นราคา เหตุต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ขณะที่เนื้อไก่ฟุ้งอีกกก.ละ 5 บาท เป็น 105 บาท ส่วนต้นหอมก็ทะลุگیโลฯ ละ 120 บาทแล้ว พาณิชย์ยังไม่ให้ข้าวถุงขึ้นราคา แจงสมาคมข้าวถุงแค่ปรับลด □ อ่านต่อหน้า 12

### ●ชาวนาอ่วม □ ต่อจากหน้า 1

โปรโมชันการตลาด จากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้นราคาถุง 5 กิโลฯ เพิ่ม 30 บาท ยันครึ่งราคา 18 สิ้นค้า ทั้ง 'ไข่ไก่' 'กะหล่ำปลี' ของ อาหารกระป๋อง 'น้ำมันพืช' 'อาหารสัตว์' 'เหล็ก' และ 'ปูนซีเมนต์' แต่ดีแค่ยก.ก.นี้ โอนเงินเบี่ยผู้สูงอายุครึ่งปีแรก จวค.ช.ช.-ก.ช. 10.9 ล้านคน โฉงศพเมืองพิษณุโลกที่ขึ้นราคา ส่วนปากน้ำโพเตาซูเปอร์อั้งโล่ขายดีขาดตลาดจนต้องออเดอร์ล่วงหน้า บริษัททัวร์โคราช-ด่านขุนทด จ่อลดเที่ยววิ่งเพิ่มอีก จากปัญหาน้ำมันแพงกระชูด

■ ยันข้าวถุงยังไม่ปรับราคา  
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายวัฒนศักดิ์ เลือ่อเยี่ยม

อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ได้ประชุมร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาด ได้แก่ ตราฉัตร ข้าวมาบุญครอง เบลูจรงค์ อัมทิพย์ ไก่แจ้ และข้าวแสนดี โดยนายระพีพัทธ์ ธนถาวรศักดิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ระบุว่า ทางสมาคมไม่ได้หารือเพื่อปรับราคาจำหน่ายแต่อย่างใด โดยราคาวัตถุดิบในขณะนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาจำหน่ายเท่าใดนัก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้มาจากค่าขนส่งเป็นหลัก แต่เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในขณะนี้ สมาคมและสมาชิกได้ให้ความร่วมมือกับคน. ตรึงราคาจำหน่ายไว้ แต่ผู้ประกอบการ

การบางรายอาจปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบ้าง สำหรับ นายสมเกียรติ มรรคชาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็ยืนยันว่า เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวและต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการบางรายก็อาจต้องปรับกิจกรรมโปรโมชัน เช่นลดจำนวนความถี่ หรือส่วนลดทางการค้า ซึ่งแต่ละรายก็จะบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของตนเอง แต่ยอมรับว่าเรื่องข้าวถุงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายล้วนๆ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดข้าวถุงมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านราคา ชนิด คุณภาพ และโปรโมชัน ซึ่งผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

“คน.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการขึ้นราคาข้าวถุงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและคุณภาพ แจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

### ■ แต่ไฟเขียวให้ปุ๋ยขึ้นแล้ว

ด้านร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีคน. เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ คน.ได้ทยอยอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมี หน้าโรงงานหลายสูตรตามที่ผู้ประกอบการเสนอมา เนื่องจากมีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ 100% รวมทั้งเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องอนุมัติคือไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้ในประเทศ สำหรับสินค้าปุ๋ยในปัจจุบันมีอยู่ 3 ชนิด คือ

ปุยบรรจสูง ปุยปั่นเม็ด และปุยคลุก

ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่อยู่ใบบัญชีสินค้าจำเป็น 18 รายการนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีกรอบอนุมัติให้ปรับขึ้นราคา โดย คน.ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาออกไปก่อน เช่น ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยังไม่มีการปรับราคา ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบราคา และปริมาณสินค้า ยังไม่พบว่ามีการลดกำลังการผลิต หรือมีปัญหาสินค้าขาดตลาดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่านมสดมีการขึ้นขอปรับขึ้นราคา มาซึ่งกรมการค้าภายใน แต่ยังไม่ได้อนุมัติให้ปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสินค้าจำเป็น 18 รายการ ที่ พ.ค.ควบคุมดูแลประกอบด้วย ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หมวคอาหารสด (ไข่ไก่ เนื้อสัตว์) อาหารกระป๋อง ข้าวสารถุง ซอสปรุงรส น้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ซักล้างปุย ขาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระดาษ ยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ บริการผ่านห้าง ก๊าซliquefied

### ■ ไข่ฟุ้งอีกแค่กิโล 105 บ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคาสินค้าในตลาดสด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ของ คน. ณ วันที่ 23 มิ.ย. เปรียบเทียบกับวันที่ 22 มิ.ย.2565 พบว่ามีสินค้าหลายรายการปรับราคาสูงขึ้น คือ ไข่ปรับราคาขึ้นก.ก.ละ 5 บาท ทุกส่วน โดยไข่สดฆ่าแหละ เนื้อออก (เนื้อตัว) เป็น 100-105 บาท, ไข่สดฆ่าแหละ น่องสะโพก เป็น 85-90 บาท/ก.ก., ไข่สดฆ่าแหละ เนื้อออก (ติดหนัง) เป็น 95-100 บาท/ก.ก., ไข่สดฆ่าแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม) เป็น 90-95 บาท และไข่สดฆ่าแหละ ปีกบน เป็น 80-90 บาท/ก.ก. เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิต และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น

ส่วนผักสด ต้นหอม ก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก 10 บาทต่อก. โดยต้นหอมปรับเป็น 115-120 บาท และต้นหอมกละเป็น 105-110 บาท/ก.ก. เนื่องจากมีพายุฝนตกสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่แหล่งเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหาย ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลด

### ■ กทม.ลดค่าแผง-ดোকเบียดัง

ที่กทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม. ขอช่วยเหลือประชาชน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าเช่าแผงการค้า 50% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย. 2565 จำนวน 12 ตลาด ประกอบด้วย ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดมีนบุรี ตลาดธนบุรี และตลาดชุมชนอีก 9 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดเทวราช ตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดสิงหา ตลาดบางแคภิรมย์ และตลาดราชบุรีบูรณะ

ด้านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุงฯ จะลดดอกเบี้ยในสถานชานาบลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน จำกัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 ราย ต่อโรงรับจำนำ กทม. 1 แห่ง เงินต้น 5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 50 สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 75 สตางค์ต่อเดือน รวมทั้งจะขยายอายุตัวจำนำในโรงรับจำนำ กทม. 21 แห่ง จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 6 เดือน 30 วัน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 ด้วย

### ■ ก.ล.ย้ายเบี้ยผู้สูงวัยล็อตแรก

ด้านน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประเด็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ ครอบคลุมเงิน 8.38 พันล้านบาท สำหรับผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.-ก.ย.2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วนั้น โดยให้ความชัดเจนว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบกลาง ปี 2565 จากคณะรัฐมนตรี ทางกรมบัญชีกลางคาดว่าจะโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงเดือนก.ค.นี้ ที่จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลัง และจะทยอยอีกสองงวดที่เหลือในรอบเดือนต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน คือ 1.อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท รวมเป็น 700 บาท/เดือน 2.อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษ

เพิ่ม 150 บาท รวมเป็น 850 บาท/เดือน 3.อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน และ 4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท และรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน

### ■ พืชปลูกโลกถึงกึ่งขึ้นราคา

ที่ตลาดนัดเกษตรกรหน้าอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก โดยเฉพาะร้านขายพริก จำพวกพริกแห้ง หอม กระเทียม ได้ปรับราคาขึ้นต่อก.ก.อย่างต่อเนื่องเกือบเท่าตัว โดยพริกแห้ง จากเดิมก.ก.ละ 130 บาท ปรับขึ้นเป็น 150 บาท หอมจากราคา 40 บาท ปรับเพิ่มเป็น 65 บาท ส่วนกระเทียมจากเดิม 45 บาท ก็ปรับเป็น 85 บาท ทำให้เกษตรกรแบบพวงมัดถูกขายดีกว่าแบบแกะ เพราะราคาถูกกว่า

ส่วนที่ร้านอมรหีบศพ ถนนเอกาทศรถ ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางอมรรัตน์ จุฑจันทร์ อายุ 55 ปี เจ้าของร้านเผยว่า เปิดร้านมานานกว่า 20 ปี จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางร้านได้รับผลกระทบหลายรอบ จนมากครั้งล่าสุดเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจน้ำมันแพงปรับขึ้นราคาสูง ส่งผลกระทบเรื่องของการขนส่งสินค้า และสินค้าบางรายการปรับขึ้นราคาสูงขึ้น อาทิ ingsph โกศเก็บอัฐิ พวงหรีด และของชำร่วย หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีศพ โดยปกติโกศศพลดสวยเทพนมทั่วไปจากราคาเดิม 4,000 บาท ปรับขึ้นเป็น 4,200 บาท โกศดั้งละ 3,000 บาท ปรับขึ้นเป็น 3,200 บาท ส่วนของชำร่วยปรับขึ้นอย่างละ 100 บาท จึงอยากให้ผู้บริโภคราคาน้ำมัน ซึ่งจะทำให้สินค้าต่างๆ อย่างอาจปรับลดราคาลง

### ■ เตาซูเปอร์อั้งโล่ขาดตลาด

ขณะที่ร้านขายเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านมอญ หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เริ่มมีประชาชนเข้าไปสอบถามและเลือกซื้อเตาอั้งโล่ หรือเตาเผาเศษฐิกันอย่างต่อเนือง โดยน.ส.วรรณิศา ัทนาร์จุกา เจ้าของร้านมาลีเครื่องปั้นดินเผา บ้านมอญเผยว่า ตั้งแต่มีกระแสการกลับมาใช้เตาอั้งโล่แทนแก๊สหุงต้ม ทำให้ทางร้านมีขอจำหน่ายเตาทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเตาซูเปอร์อั้งโล่ ที่กำลังเป็นที่นิยมเริ่มขาดตลาด หากซื้อมาขายแทบไม่ได้ โดยล่าสุดต้องสั่งซื้อเตาถ่วงหน้า



นานถึง 1 เดือนจึงมีของมาส่งที่ร้าน ซึ่งปกติก่อนหน้านั้นสั่งเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น ส่วนตาชนิดอื่นๆ อย่างเช่น ตาอั้งโล่ และตาอานัชรรวมค่าก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน แต่ละวันมีลูกค้ามาซื้อเป็นจำนวนมาก ส่วนราคานั้นจะอยู่ที่ขนาดของแต่ละชนิด มีตั้งแต่ราคาหลักสิบบาทจนถึงกว่า 200 บาท ขณะที่ตาปูเปอร์มีราคาจำหน่ายที่ 240 บาท และต้องสั่งจองล่วงหน้า เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัดและขายดีมากในช่วงนี้

### ■ ปรารจันฯแห่ซื้อถ่านเผา

ส่วนปัญหาถ่านไม้ที่ซบราคาสูงขึ้น จากความนิยมของครัวเรือนในต่างจังหวัดที่ใช้ตาถ่านเพิ่มขึ้น มีชาวบ้านบางส่วนได้หันมาเผาถ่านใช้เองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายกันแล้ว โดยนายสมชาย ตรีเมืองเหล็ก อายุ 48 ปี ชาวบ้านบ้านเขาหิน หมู่ 12 ต.บ้านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน ได้หันมาทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ด้วยการเผาถ่านขาย เผยว่า เริ่มเผาถ่านมา 2-3 ปีแล้ว เนื่องจากไม่ตามหัวไร่ปลายนาคงคนเยอะ ไม่รู้จะทำอะไร จึงเผาถ่านไว้ใช้เองในครัวเรือน เพราะอะไรๆ ก็แพง แก๊สก็แพง จึงหันมาใช้ตาถ่าน ใช้ทำอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือใช้ก็นำไปส่งขายหน้าร้าน ตกถุงละ 20 บาท ส่วนเป็นกระสอบ กระสอบละ 220 บาท ช่วงนี้ขายดีจนเผาไม่ทัน เนื่องจากแก๊สแพง ชาวบ้านจึงหันมาใช้ตาถ่านกันเยอะขึ้น ตอนนี้นัดคนมีอยู่เพียง 2 คน เปิดครั้งหนึ่งก็จะได้เพียง 10 กว่ากระสอบ โดยให้ปั้นตาที่ปูนซีเมนต์เวลา 4 วันจะเปิดครั้งหนึ่ง ก็จะขายได้ราวๆ 2,000 บาท เดือนหนึ่งก็อยู่ที่ 6,000-8,000 บาท เป็นรายได้เสริมอีกทาง

### ■ นักวิชาการชี้ข้อเสียตาถ่าน

ด้านรศ.ดร.บัณฑิต กฤดากรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒสถาน กล่าวถึงกรณีที่ราคาแก๊สพุ่งคัมมีการปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจนส่งผลให้มีประชาชนหันมาใช้ตาถ่านเพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกันอย่างคึกคัก ทำให้ตาถ่าน ตาอั้งโล่ และตาอานัชขายดีเป็นอย่างมากในช่วงนี้ว่า ในส่วนของการใช้ตาถ่านนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคือ หัวี่สุกมาเป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย แต่ข้อเสียคือ เชื้อเพลิงมักจะเผาไหม้ได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดแก๊สมีเทนที่เป็นมลภาวะทางอากาศ ที่ส่งผลต่อกรทำให้เกิดเรือนกระจก ต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้นหากประชาชนจะหันมาใช้ตาถ่าน ก็ควรที่จะเลือกถ่านที่ดี เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถ่านอัดก้อน ส่วนถ่านไม้ต่างๆ ที่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปนั้นจะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

“การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเปลวไฟจะเป็นสีฟ้า ซึ่งจะพบได้จากการใช้ตาแก๊ส และถ่านอัดก้อน ขณะที่ถ่านไม้ทั่วไป จะมีเปลวไฟสีส้มหรือออกแดงๆ นอกจากการเลือกถ่านที่มีการเผาไหม้ดีแล้ว ยังต้องเลือกตาถ่านที่มีคุณสมบัติกระจายความร้อนได้ดีด้วย ซึ่งตาถ่านที่ดีควรจะต้องเลือกถ่าน 3 ข้อ คือ ปากเตาต้องไม่กว้างเกินไป, ผนังเตาต้องไม่หนาเกินไป และถ่านเตาต้องเป็นทรงกรวย เพราะจะทำให้การกระจายความร้อนได้ดี” รศ.ดร.บัณฑิตกล่าว

### ■ ทวีร์โคราชจ่อลดเที่ยววิ่งอีก

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 1 ซึ่งเป็นต้นทางของรถโดยสารหมวด 4 เส้นทางตัวเมืองโคราชไปในพื้นที่ 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา พบผู้มาใช้บริการขนส่งสาธารณะค่อนข้างน้อย

นายอนันต์ ภูภัทรวงค์ หัวหน้า บริษัทโคราชด่านขุนทดทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ประกอบการรถประจำทางหมวด 4 เลขจ้างรถ 4391 สายนครราชสีมา-ด่านขุนทด เปิดเผยว่า ก่อนวิกฤตโควิด รถสายนี้มีจำนวน 22 คันให้บริการต่อวันประมาณ 50 เที่ยว ช่วงโควิดระบาด ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักถึงขั้นไม่ได้ หลายรายต้องหยุดวิ่งและวิ่งต่อไม่ได้ ถ้าใครต้องกักพื้นที่ เพราะเป็นอาชีพหลัก

สืบทอดจากครอบครัว โดยลดต้นทุนทำทุกอย่างเช่นลดเที่ยววิ่ง เหลือเพียง 8 เที่ยวก็ยังขาดทุนแทบทุกเที่ยว หลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย สถานศึกษากลับมาเรียนออนไลน์ ประชาชนออกมาใช้ชีวิตตามปกติ จึงมีผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษามากขึ้น แต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนหลักปรับราคาขึ้นแต่ค่าตัวโดยสารเท่าเดิม

นายอนันต์กล่าวต่อว่า สถานะของธุรกิจขนส่งผู้โดยสารขณะนี้ต้องปรับประครองให้อยู่รอดไปวันๆ โดยเฉพาะรถหมวด 4 ส่วนใหญ่สายป่านสั้น บางรายนำรถเข้าไฟแนนซ์เป็นหลักประกันกู้หนี้ยืมเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและต้องหยุดวิ่งไม่มีกำหนด หากจะกลับมาวิ่งใหม่ก็ต้องหาเงินจ่ายค่าซ่อมบำรุงตัวรถ จึงมีหุ้นส่วนยอมจอร์จทิ้ง แม้เป็นสิ่งที่ยากลำบากกับการเปลี่ยนอาชีพใหม่ที่เข้ามาก่อนชีวิต หากฝืนอยู่ต่ออนาคตไม่แน่นอนมีโอกาสมีหนี้สินมากกว่าอยู่รอด ส่วนคนช่วงโควิดได้ขายรถโดยสารแบบพัดลม 50 ที่นั่งรวมแล้วด้วยเพียง 3 แสนบาท เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและอยู่ระหว่างประกาศขายรถปรับอากาศชั้น 2 ขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมคิวราคา 5 แสนบาท แต่ยังไม่มีการสนใจเลย ทั้งนี้รอฟังมติของสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย หากรัฐบาลไม่ปรับราคาค่าโดยสาร เพื่อความอยู่รอด อาจต้องลดเที่ยววิ่งอีก

ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรถไฟไทยหลังจากโควิด-19 ผ่อนคลายลง ทำให้มีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจากปัญหาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเลือกใช้การเดินทางด้วยรถไฟแทน

## เศรษฐกิจภูมิภาค

# บิ๊กป้อมดันงบปี'67กว่า 6 พันล้าน ปลดล็อกพื้นที่อุทยานสร้าง "อ่างวังโดนด"

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 - 08:24 น.



"บิ๊กป้อม" ดันโครงการ "อ่างเก็บน้ำวังโดนด" จ.จันทบุรี มูลค่า 6,400 ล้านบาท ให้กรมชลประทานขง ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2567 สั่งทุกหน่วยงานเคลียร์ปมขอใช้พื้นที่อุทยานฯเขาสิบห้าชั้น-พื้นที่ป่าสงวนฯป่าชุมชนช่อง ปรับลดใช้พื้นที่อุทยานฯ แก้ปัญหาช้างป่า

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวผ่านรายการผู้ว่าฯพบประชาชน ว่า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำวังโดนด ความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งที่ผ่านมารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว แต่ยังติดปัญหาการคัดค้านขององค์กรเอ็นจีโอและติดหน่วยงานในพื้นที่ ขณะเดียวกันรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่งช่วยรองรับพื้นที่ EEC ได้

โครงการอ่างเก็บน้ำวังโดนดถือเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำ 4 แห่งตามมติ ครม.เมื่อ 7 เมษายน 2552 ให้กรมชลประทานศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จ.จันทบุรี เนื่องจาก อ.แก่งหางแมวมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากถึง 1,841 มิลลิเมตรต่อปีแต่ไม่มีอ่างเก็บน้ำที่เพียงพอ ปัจจุบันอ่างทั้ง 4 แห่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง คือ อ่างคลองประแกด ความจุ 60.26 ล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ความจุ 80.70 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 และอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ความจุ 68.10 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเสร็จปี 2567

แต่คาดว่าจะยังไม่เพียงพอในการเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโดนดเป็นแห่งที่ 4 หากก่อสร้างอ่างทั้ง 4 แห่งแล้วเสร็จจะทำให้มีความจุของอ่างรวมทั้งหมด 308.56 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นความมั่นคงทางน้ำใน จ.จันทบุรี

แหล่งข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโดนดติดปัญหาพื้นที่ดำเนินโครงการบางส่วนครอบคลุมเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง แม้ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตรเป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบ EHIA แล้ว แต่องค์กรเอ็นจีโอกรีนพีซท้วงติงเรื่องการสูญเสียพื้นที่และระบบนิเวศของป่าไม้ ปัญหาผลกระทบต่อสัตว์ป่า ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กังวลเรื่องผลกระทบจากช้างป่า ยังไม่ได้นำเสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (กก.อช.) พิจารณาอนุมัติเรื่องการขอใช้พื้นที่โครงการดังกล่าว



ดังนั้น ก่อนลงพื้นที่ พล.อ.ประวิตรจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมร่วมกัน เพื่อเคลียร์ปัญหาที่ติดค้างต่าง ๆ อยู่ เพื่อให้กรมชลประทานสามารถเสนอรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าขึ้นบางส่วน และขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนช่อง หลังจากนั้นตามขั้นตอนกรมชลประทานจะต้องนำเสนอเรื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ซึ่ง พลเอกประวิตรต้องการให้กรมชลประทานเสนอ กรม.ของบประมาณปี 2567 ในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโดนด มูลค่า 6,400 ล้านบาท ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี (2567-2572) เพื่อจะได้รองรับการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ 3 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หากเกิดปัญหาภัยแล้ง

“สภาพนิเวศวิทยาของป่าไม้อื่นในพื้นที่อุทยานฯที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำวังโดนด ปัจจุบันเป็นป่าไม้เบญจพรรณเป็นป่าไม้ชั้น 2 ไม้ไผ่ที่อยู่ของสัตว์ป่า ส่วนพื้นที่ป่าสงวนฯ จากการตรวจสอบป่า 90% บางส่วนเป็นพื้นที่ทำกินที่ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกมานานแล้ว ต้องให้ชาวบ้านเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ผ่านมารกรมชลประทานได้ปรับลดพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโดนดลงตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) จากเดิม 14,600 ไร่ เหลือ 11,982 ไร่ โดยส่วนที่เป็นพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติได้ปรับลดจาก 7,503 ไร่ เหลือ 6,191 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนฯ ปรับลดจาก 7,097 ไร่ เหลือ 5,791 ไร่

และกรมชลประทานได้เสนอขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องจากกรมป่าไม้ที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านและที่ทำกินอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนค่าขอใช้พื้นที่กรมอุทยานฯยังมีข้อทักท้วงที่กรมชลประทานต้องชี้แจงเพิ่มเติมสภาพนิเวศของป่าไม้ ผลกระทบของช้างป่าและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Mitigation Plan : EIMP) และเงินชดเชยให้กับชาวบ้านในพื้นที่

“ส่วนขนาดอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังคงไว้เพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ ภาคการเกษตร ท่องเที่ยว พายุนิซย์ และอุตสาหกรรม ขนาดความจุของอ่างช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 87,700 ไร่ เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.แก่งหางแมว อ.นายายอาม และ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี บรรเทาอุทกภัย นำท่วมรุนแรงบริเวณพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของกลุ่มน้ำคลองวังโตนดลดลง 40-50% และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองสนับสนุนพื้นที่ EEC ประมาณ 50-100 ล้าน ลบ.ม. ส่วนการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของช้าง มีการปรับลดใช้พื้นที่เหลือ 6,191 ไร่ จากพื้นที่ราบจำนวน 30,000 ไร่ และผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชันกว่า 70,000 ไร่”

นายเดช จินโนรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การสร้างอ่างกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 149.74 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 6,483.65 ไร่ และ 580 ครัวเรือนที่อาจก่อให้เกิดการบุกรุกขยายพื้นที่เกษตรในอนาคตนั้น ได้มีการเตรียมพื้นที่ 2 แปลง จำนวน 500-600 ไร่ ย้ายชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่สร้างอ่าง 4 หมู่ คือ หมู่ 1 หมู่ 8 หมู่ 11 หมู่ 18 เพื่อให้ชาวบ้านได้ซื้อที่ดินปลูกบ้าน ราคาไร่ละ 100,000-120,000 บาท คาดว่าจะเพียงพอแน่นอนเพราะถึงเวลาเคลื่อนย้ายคงมีจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่ขายสิทธิกลับบ้านในภาคอีสานไปแล้ว

“หมู่ 1 ต้องย้ายออกทั้งหมู่บ้าน มี 300-400 ครัวเรือน น่าจะเหลือประมาณ 100 ครัวเรือน เพราะเป็นรายเล็ก ๆ มีที่ดินเพียง 1-2 งาน จะได้ค่าชดเชยในอัตราไร่ละ 60,000 บาท มีเงินเพียง 20,000-30,000 บาท รวมค่าสิ่งปลูกสร้างอีกเล็กน้อย และมีเงินช่วยเหลืออีกครอบครัวละ 40,000 บาทจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดจันทบุรี ชาวบ้านจะมีทุนไปซื้อที่ดินปลูกบ้านและทำงานรับจ้างได้เหมือนเดิม อนาคต อบต.จะเข้าไปดูแลพัฒนาไฟฟ้า แหล่งน้ำ ถนน ส่วนอีก 3 หมู่บ้านมีเพียง 10-20 ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะมีสวน ที่ดินแปลงใหญ่” นายเดชกล่าว



### การเมือง

## เกษตรฯหนุน “โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรุงเก่า แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.19 น.

[👍 ถูกใจ 5](#) [🔄 แชร์ 5](#) [🐦 Tweet](#) [🗨️ แชร์](#)

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวนบน Facebook [คลิกที่นี่](#)

[👍 ถูกใจ](#) คุณและอีก 1.2 แสน คนถูกใจสิ่งนี้





วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ ร้านรักษณา คาเฟ่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ นายทองเปลว เปิดเผยว่า โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดและผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ที่จัดขึ้น ณ ร้านรักษณา คาเฟ่ อยุธยา ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญ และมีพิธีลงนามความเข้าใจ รวมทั้งจัดให้มีจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีมาตรฐาน มีความหลากหลาย เกิดการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย และผู้บริโภคได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรใหม่ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตปลอดภัย นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายในงาน จำนวน 20 ร้านค้า หมุนเวียนการจำหน่ายทุก ๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์

"การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งการเชื่อมโยงการตลาดที่ดี จะก่อให้เกิดคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิตประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคทั่วไป โดยหลายภาคส่วน อาทิ ภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลอดจนส่วนท้องถิ่น ได้มีความพยายามร่วมกันในการพัฒนา ขับเคลื่อน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันจะทำให้เกิดการพัฒนาคูณภาพของการให้บริการ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเกษตรกร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย" ปลัดเกษตรฯ กล่าว

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 900,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวไม่พันพีชผัก ใกเนื้อไก่ไข่ และสัตว์น้ำที่สำคัญ เกษตรกรของจังหวัดฯ เป็นผู้มีศักยภาพ ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของรัฐบาล ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว อยู่ใกล้เมืองหลวงเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววัด วัง เรียง มีวิวทิวทัศน์สวยงาม อาหารพื้นบ้านและขนมอร่อย ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำโครงการขึ้น โดยเป็นโครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

# กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สังคม

เทคโนโลยี

กฎหมาย-สังคม

สุขภาพ

ต่างประเทศ

ไลฟ์สไตล์

คอลัมน์พิเศษ

Biz2U

ทั่วไป

## ทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน มุ่งยกระดับศูนย์ข้าวชุมชน เพิ่มรายได้และผลผลิตให้ชาวนา

© 26 มี.ค. 2565 เวลา 16:39 น. | 76



กรมการข้าว แจงงบ 15,000 ล้านบาท มุ่งยกระดับศูนย์ข้าวชุมชน เชื้อมัน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้และผลผลิตให้ชาวนา นำไปสู่การลดงบประมาณในการช่วยเหลือชาวนาในประเทศ



# กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ยานยนต์

เทคโนโลยี

คุณภาพชีวิต-สังคม

สุขภาพ

ต่างประเทศ

ไลฟ์สไตล์

คอลัมน์พิเศษ

Big2U

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 นายณัฐฤทธิคดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีความเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาไทยมาโดยตลอด จึงได้ออกนโยบายต่างๆเพื่อมาช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ผ่านการจัดสรรงบประมาณไปยังกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนา สนับสนุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ กรมการข้าวได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลผ่าน โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นจำนวนเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นกว่าทุกครั้งที่กรมการข้าวจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับสาเหตุที่กรมการข้าวได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว คือ นโยบายสร้างความยั่งยืนของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.60 ล้านครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 62 ล้านไร่ ใช้งบประมาณปีละประมาณ 54,000 ล้านบาท (โดยไม่รวมงบประมาณโครงการหรือนโยบายการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวหลักของรัฐ เช่น ประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการคู่ขนานอื่นๆ)

ซึ่งค่าลดต้นทุนและค่าเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรง ผ่าน ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องมีการติดตามว่าเกษตรกรจะนำไปใช้จ่ายที่ตรงเป้าหมายที่รัฐกำหนดหรือไม่ จึงทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของนโยบายวินัยการเงินและการคลังของประเทศไทย ที่จะต้องเพิ่มงบประมาณในการลงทุน (งบครุภัณฑ์) ของประเทศไทย เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งงบประมาณต่ำแต่เมื่อรัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืนและให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเข้มแข็งในอนาคต รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเป็นการสนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว



# กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง

เกษตรกรรม-ธุรกิจ

ยานยนต์

เทคโนโลยี

กฎหมาย-สังคม

สุขภาพ

ต่างประเทศ

ไลฟ์สไตล์

คอลัมน์พิเศษ

บี2บี

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีเป้าหมายในการสนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 5,000 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยโครงการจะกำหนดการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก (ตามแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว) และพิจารณาตามพื้นที่ทำนาปลูกข้าวในเขตการให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชน ดังนี้ พื้นที่ให้บริการต่ำกว่า 2,000 ไร่ จะสนับสนุน 1 ล้านบาท พื้นที่ให้บริการมากกว่า 2,000 ไร่ จะสนับสนุน 2 ล้านบาท พื้นที่ให้บริการมากกว่า 4,000 ไร่ จะสนับสนุน 3 ล้านบาท และพื้นที่ให้บริการมากกว่า 6,000 ไร่ จะสนับสนุน 4 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจะกำหนดกรอบกว้างๆ ให้เกษตรกรทราบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเกษตรกรอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการระดับต่างๆ ไปพิจารณาให้ตรงกับศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรจริง



อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่พี่น้องชาวนาจะได้รับจากโครงการดังกล่าวว่า โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะทำให้กลุ่มเกษตรกร และศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาการผลิตข้าวของประเทศ และจะเกิดผลประโยชน์ทางตรง ซึ่งจะส่งผลให้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น บาท/ไร่ หรือ บาท/กิโลกรัม) ต่อปี อีกทั้งเกษตรกร 4.60 ล้านครัวเรือน จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ที่สำคัญผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับจากโครงการ 30,318 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบลงทุนภาครัฐ 15,260 ล้านบาท ได้ผลประโยชน์สูงถึง 15,058 ล้านบาท นอกจากนั้นประเทศไทยจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณด้านงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลดภาระ ตลอดจนงบประมาณลดลงงบประมาณในการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในอนาคตได้มาก

หน้าแรก - ข้าว - เศรษฐกิจ

ข้าว

### 3 ประสาน ขับเคลื่อน "ภาคการเกษตรเชิงพื้นที่"



สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา ประชุม เครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ Young smart farmer ระดับเขต ชู 3 ประสาน ขับเคลื่อน "ภาคการเกษตรเชิงพื้นที่"

นายอนุชา ยาอืด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ "เกษตรแปลงใหญ่" ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 6-7 ปี ที่มีการดำเนินงานมาได้เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในทุกมิติและมีแนวโน้มการพัฒนาของเกษตรกรที่คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี



ผอ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5

โดย ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต **"สินค้าเกษตร"** ที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการขยายผลองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรกรแปลงใหญ่ได้

ในส่วนภาคใต้มี ศพก.หลัก จำนวน 151 ศพก. และ ศพก.เครือข่าย จำนวน 2,176 แห่ง มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 1,209 แปลง รวมพื้นที่ 680,799 ไร่ เกษตรกร 64,661 ราย และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น **"Young Smart Farmer"** แล้ว จำนวน 3,421 คน ขับเคลื่อนโดยศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรเกษตรกรุ่นใหม่ (ศบพ.) ศูนย์หลักจำนวน 14 ศูนย์และศูนย์เครือข่ายจำนวน 118 ศูนย์ ซึ่งทั้ง 3 เครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการเกษตรของภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลากำหนดจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ Young smart farmer ระดับเขต ปีละ 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่าง 23-24 มิ.ย. 65 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเชียรใหญ่และแปลงใหญ่ส้มโอตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การร่วมมือกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรของภาคใต้

เริ่มตั้งแต่ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนให้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยโดยเฉพาะจากศูนย์ AIC ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ศูนย์ AIC เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

โดยจะรวบรวมช่างเกษตร ประชาชนเกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วมทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้าน e-commerce การสร้าง Story ของสินค้า Packaging



รวมถึงมาตรการ ภาวะเฝ้าระวังรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง **"ด้านการเกษตร"** เพื่อให้เกษตรกรก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายข่ายที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา ได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ผลวิจัยมาขยายสู่เกษตรกรผ่าน ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อมีความเหมาะสมกับพื้นที่ก็ขยายไปสู่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ นำเกษตรอัจฉริยะมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน BCG Model ในการขับเคลื่อน ศพก.สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคใต้เองมีพืชหลากหลายทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ไม้ผล พืชผัก ตลอดจนกิจกรรมด้านประมง ปศุสัตว์ การทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การผลิตขยายพันธุ์แทนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นฐานเรียนรู้ใน ศพก. การพัฒนา ศพก. เป็น **"แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร"** การผลิตสื่อองค์ความรู้ของ ศพก. และการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานของสินค้า ศพก. และแปลงใหญ่ อีกทั้ง ศพก.ยังเป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกอาชีพให้เกษตรกรในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เพื่อสร้างรายได้และมีอาหารบริโภคในครัวเรือน

นอกจากนี้มีการสรุปผลดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19 มีแปลงใหญ่ด้านพืชเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 จำนวน 123 แปลง ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการแนะนำและตรวจบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การประกวดแปลงใหญ่ ปี2565

นอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกประการก็คือ การเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สพก.และแปลงใหญ่ในระดับต่าง ๆ ซึ่ง  
จะหมดวาระลงในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอขอแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สปก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน  
งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด แก้ไขเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน  
การเกษตรระดับจังหวัด/ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(2) การเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สปก.ทุกระดับในการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่  
เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล

และ(3) ปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ สปก.ทุกระดับ จากเดิมครั้งละ 2 ปี เป็น 4 ปี และเมื่อพ้น  
จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก ไม่จำกัดวาระ

ดังนั้น จนท.และเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และทันต่อบริบท  
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้หลักตลาดนำการผลิต จะให้ความสำคัญ  
ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต  
และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจ  
สอบย้อนกลับ ตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายอนุชา กล่าวทั้ง  
ท้าย